
 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ครั้งที ่2/2555  
วันจนัทรท์ี่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555  เวลา  17.00  น. 

ณ ห้องประชมุบัวหลวง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
 
ผู้มาประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบด ี  ประธาน 
2. นายสมภพ    เพชรรัตน ์  รองอธิการบด ี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร   รองอธิการบด ี
4. นางวนิดา    ปอน้อย   รองอธิการบด ี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ ์  นาคะวิวัฒน์  รองอธิการบด ี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง   รองอธิการบด ี
7. นายวิรัช    โหตระไวศยะ  รองอธิการบด ี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์  จันทร์บรรเจดิ  ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. รองศาสตราจารย์สุจิระ  ขอจติต์เมตต ์  ผู้ช่วยอธิการบด ี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตร ี  น่วมจิตร ์  ผู้ช่วยอธิการบด ี

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ี  อินทรไพโรจน ์  รองอธิการบด ี
2. ดร.ไพบูลย์    ใสยาวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบด ี

 
เร่ิมประชุมเวลา  17.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมาครบองค์ประชุมแล้วประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 งานวิจัยของอดีตรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร) 
   รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ขอปรึกษาหารือ สืบเนื่อง
จากอดีตรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี   พรรณวิเชียร) ได้รับงานวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และได้รับเงิน 60% แล้ว แต่ยังไม่มีการายงานผล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดให้รายงาน
ผลภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และยอดเงินท่ีเหลืออีก 40% ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากไม่ได้เป็นตําแหน่งข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัย 
  



 

 

รายงานประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2555                                      หน้าที่ 2 

 

มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   อินทรไพโรจน์) 
ศึกษาเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับงบประมาณในการทําวิจัย 

 
1.2 การรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งให้ทราบเรื่องการ  

รับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ขณะนี้มีจํานวนนักศึกษาท่ียังไม่ครบจํานวน 10 กว่าสาขา โดยจะ
พิจารณาอันดับ 3 มาลงให้ครบตามจํานวน เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคสมทบ และได้ติดประกาศแนบท้ายคณะที่ยังไม่เต็มสามารถให้นักศึกษาที่มีความประสงค์
สมัครเข้าศึกษาได้ และการสอบเข้าในภาคการศึกษา 2556 จะไม่มีการเลือกสาขาในปีการศึกษาที่ 1 จะทําการเลือก
สาขาในปีการศึกษาที่ 2  

 การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ สืบเนื่องจากหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จะต้องเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอปรึกษาหารือในที่ประชุมพิจารณาสถานทึ่ในการ 
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
  
 มติที่ประชุม รับทราบและอนุญาตให้ใช้สถานที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นสถานที่ในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 10 – 11 เมษายน 
2555 
  
 1.3 การจัดงาน RMUTT Dream night ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) แจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันท่ี 
25 มีนาคม 2555 ได้มีการจัดงานเลี้ยง “RMUTT Dream night” ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการปิดโครงการภาษาอังกฤษ โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานจํานวน 30 คน และมีนักศึกษาจากประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2 ซึ่งมีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการด้วย 1 คน เป็นผู้ที่มีทักษะท่ีดี     
ในการพูด และได้ให้นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เล่าเร่ืองความประทับใจในการเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
และนักศึกษาจากประเทศจีน กลุ่มหนึ่งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทย จากการจัด
โครงการดังกล่าวจึงขอเสนอให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทํากิจกรรมในรูปแบบเดียวกับการ
จัดโครงการ 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 1.4 การเช่ารถยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี   น่วมจิตร์) ชี้แจงให้ทราบถึงปัญหาในการ
เช่ารถยนต์ ได้รับการอนุมัติรถยนต์จํานวน 17 คันในระยะเวลา 1 ปี และถ้าสํานักงบประมาณไม่ให้งบประมาณในปีที่ 2 
ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย่างไร หรือใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแทน และบางคณะต้องการ
รถยนต์คืนไปบริหารเอง เนื่องจากมีความจําเป็น  
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  รองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) เสนอในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยทําสัญญากับ
บริษัทเช่ารถยนต์ เป็นระยะเวลา 3 ปี และเกรงว่าจะไม่ได้รับงบประมาณตามที่กําหนด อาจให้ใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยในการเช่ารถยนต์แทนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรก่อน ส่วนงบประมาณนั้น จะได้รับเป็นรายปีไป  
   
  มติท่ีประชุม รับทราบ และอาจใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแทนก่อน  
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และจํานวนรถยนต์ท่ีใช้ในราชการ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เม่ือวนัศกุรท์ี่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2555 โดยจัดทําเป็นตาราง ทบทวนบทบาทหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1 รายงานความคืบหน้าแนวทางการเจรจากับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) รายงานให้ทราบว่าท่าน  
ผู้พิพากษา ได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดตามที่กรมธนารักษ์ (ราชพัสดุ) ชี้แจง โดยรายละเอียด สําหรับปัญหา     
สิ่งปลูกสร้างของราษฎรตามแนวเขตด้านทิศตะวันออก จังหวัดปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา    
ได้เคยประชุมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังรายละเอียดท่ีส่งมา และปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี ยังไม่ได้
จัดให้ราษฎรดังกล่าวเช่าแต่อย่างไร ข้อผูกพันคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
ปลูกสร้างของราษฎร โดยให้ราชพัสดุจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ดูแลที่ดินตามกฎหมายที่ราชพัสดุเป็นผู้ดําเนินการให้เช่า
ตามระเบียบ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตั้งแต่เร่ิมต้นราชพัสดุยังไม่มีการจัดให้เช่า ดังนั้นท่านผู้พิพากษาจึงแนะนําให้
มหาวิทยาลัยทําหนังสือถามราชพัสดุ 3 ประเด็น คือ 

1. ราชพัสดุมีความประสงค์ใช้พ้ืนที่ตามข้อตกลงหรือไม่ (ต้องการให้ราษฎรเช่า
หรือไม่) 

2. ถ้าไม่ประสงค์ มหาวิทยาลัยจะขอใช้พื้นที่ ในการจัดสร้างโรงเรียนสาธิต
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. ในการฟ้องคดี จะต้องได้รับอํานาจจากกรมธนารักษ์ หรือกระทรวงการคลัง
หรือไม่ เพราะในปัญหาที่เกิดขึ้น บางรายอาจเจรจาคุยกันเพื่อคืนที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยได้ แต่มีบางรายต้องใช้
กฎหมายบังคับในการคนืท่ีดิน 

ขณะนี้ได้มอบให้นิติกรร่างหนังสือส่งแล้ว เบื้องต้นได้ปรึกษาหารือกับกรมธนารักษ์แล้ว 
และมีความยินดีที่จะเข้าร่วมปรึกษากับมหาวิทยาลัย และได้แนะนําให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยทําการสํารวจว่ามีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองหรือยัง 
2. แต่ละครอบครัวมีผู้อาศัยจํานวนกี่คน  
3. ทําธุรกิจร้านค้า หรือหอพัก 
เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือแจ้งไปยังกรมธนารักษ์อีกครั้งหนึ่ง 

และให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือเป็นข้อมูลดําเนินการฟ้อง  
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จากคําแนะนําดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรใช้คําแนะนําของท่านผู้พิพากษา เนื่องจาก
กรณีที่มหาวิทยาลัยจะฟ้อง ยังไม่รู้กรมธนารักษ์ได้มอบอํานาจให้กับมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอํานาจเต็มหรือยัง  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) เสนอข้อคิดเห็นจาก  
ที่มหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องการใช้พื้นที่ ซึ่งมีจํานวน 20 ไร่ มหาวิทยาลัยควรเชิญกรมธนารักษ์เพื่อขอคําปรึกษา 
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ ควรทําอย่างไร กรณีการสํารวจ ประกอบกับการท่ีมหาวิทยาลัย   
จะดําเนินการจัดสร้างแนวรั้วบริเวณทิศตะวันออก  

 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลเร่ืองนี้โดยเฉพาะ ประกอบด้วย  
1.1 อธิการบดี  
1.2 รองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) 
1.3 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) 
1.4 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) 
1.5 รองอธิการบดี (นางวนิดา   ปอน้อย) 
1.6 รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) 
1.7 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์   จันทร์บรรเจิด) 
1.8 ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) 
1.9 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี   น่วมจิตร์) 

2. ควรทําการสํารวจการถือครองของผู้พักอาศัยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
3. เชิญผู้พักอาศัยเข้าร่วมประชุม 
4. ควรมีการดูแลผู้อยู่อาศัยเดิม ไม่รวมผู้ถือครองใหม่ 

    
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1 การนําถุงยังชีพมอบให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 พิจารณาโครงการพัมนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (รูปแบบ Cluster) 
  สรุปหัวข้อโครงการ คือ “โครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) ได้ปรึกษาหารือร่วมกับ
รองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) ในการเข้าเยี่ยมทุกคณะและขอดู Master Plan ในการพัฒนา ร่วมถึงพื้นที่
และสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากได้รับงบประมาณจํานวน 5 ล้านบาท และจะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก 27 ล้านบาท และใน
ส่วนของ Food Cluster เป็นอย่างไรบ้าง ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อะไรบ้าง 
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 เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวเกี่ยวโยงกับการบริหารจัดการทั้งหมด ดังนั้นควรมีการ
สํารวจเป็น Data base ของแต่ละคณะและนํามาสรุปว่ามี Custer อะไร รวมถึง Lab และ Cluster อาหาร ควร
ดําเนินการได้เลย และกําหนดกรอบความรับผิดชอบ ใน 6 Cluster  
  
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) เสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากการประเมินของผู้ดูแล และผู้กํากับ (ผู้บริหารระดับสูง) จากการหารืออยากทราบ
ผลการดําเนินการ และผลการปรับปรุงมีอะไรบ้าง 

2. จะนํานโยบายท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด และนโยบายของอธิการบดี นําเสนอ นําประเด็น
ต่าง ๆ มาพิจารณาในการดําเนินการ เช่น มุมมองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องอย่างไรบ้างของอธิการบดี 
และมอบรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานด้านต่าง ๆ เตรียมข้อมูลในการนําเสนอ ตัวอย่าง การเงิน การจ่ายเงินค่าสอน 
(ภาคสมทบ) สามารถจ่ายตรงได้เลย หรือการเงินเกี่ยวกับการวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการพัฒนา
บุคลากรด้านการสอน งานพัฒนานักศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ หรืองานด้านกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
คือ หน่วยตรวจสอบภายใน และนิติกร ในการเขียนกฎหมาย 
 รองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) แจ้งให้ทราบผลการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา เอกสารหลักฐานย้อนหลังไม่ครบและไม่มีการตรวจหลังจาก 
เสร็จโครงการ ซึ่งนักศึกษาที่ดําเนินการได้จบการศึกษาแล้ว ทําให้เกิดปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษา  
 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบเบื้องต้น โดยหัวข้อในการบรรยาย ควรมีเนื้อหา
ครอบคลุมเพิ่มเติม และบังเกิดผลอย่างไรบ้าง เช่น ด้านกฎหมาย มีอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไข ผู้ท่ีมีความรู้ในการ
แก้ไขข้อกฎหมาย รวมถึงความเกี่ยวข้องกับวิชาการ การเงิน หรือนักศึกษา และผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ควรเตรียมข้อมูลล่วงหน้า และงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  การบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา จะต้องมีการปรับปรุง
วิธีการ และหาวิธีการที่ดีมาปฏิบัติใช้ และควรชี้แจงให้นักศึกษาทราบในเรื่องการใช้งบประมาณจัดโครงการแต่ละปี 
 
   5.2 พิจารณาการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย 
  

มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง) หาข้อมูล
ประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม  
 
   5.3 พิจารณาโครงการ “1 ช่วย 9” ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 เป็นโครงการที่ให้สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จแล้ว คือสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 – 2553) ในภาพรวมระดับดีมาก ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูล
สถานศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดีขึ้นกว่า    
ผลการประเมินภายนอกรอบสอง ในลักษณะ “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา” ท่ีกระจายออกไปอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง นําไปสู่ “วิถีชีวิตคุณภาพ” ที่เชื่อว่าเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน 
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มติที่ประชุม  อนุมัติเสนอชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม

เครือข่ายการพัฒนา “โครงการ 1 ช่วย 9” โดยเป็นแกนนําในการพัฒนาการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  
 
   5.4 พิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPex) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยนําเกณฑ์ Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ขณะนี้มีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานนําร่องเฟส 1  
ที่เข้าร่วมโครงการ และในเฟสที่ 2 ได้เสนอคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากรายละเอียด Organizational Profile มีรายละเอียด
ไม่สมบูรณ์  
 
 มติท่ีประชุม อนุมัติให้ดําเนินการต่อ โดยส่งคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 
   5.5 พิจารณาความเหมาะสมโครงการจัดสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศูนย์สระบุรี ไทย-จีน เฉลิมพระเกียรติ 
 พื้นท่ีตั้งศูนย์สระบุรี ไทย-จีน เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดหาพื้นที่ใหม่บริเวณศูนย์การทหารม้า 
โดยขอพื้นที่จํานวน 1,000 ไร่ และมหาวิทยาลัยจะต้องทําโครงการเสนอเข้าไป  
 โครงการ World Wide Funding Network แหล่งการเงินจากประเทศจีน ซึ่งให้การ
สนับสนุนกับ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ที่กําลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ     
ในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สระบุรี ไทย-จีน จํานวน 20,000 ล้าน มหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ส่งไปยังประเทศจีน 
 หลักสูตรรถไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอู่ต่อเรือ ซึ่งได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ
กับอู่ต่อเรือกรุงเทพมหานครแล้ว และมีความยินดีในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในส่วนของประเทศจีนมีอู่ต่อเรือ
ขนาดใหญ่มีความประสงค์ที่จะร่วมมือด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะได้รับความร่วมมือจากทั้ง 2 สถานที่ โดยเป็น
สถานที่ฝึกงานสําหรับนักศึกษาในอนาคตต่อไป  
    

มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) 
ดําเนินการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการศูนย์สระบุรี ไทย-จีน เฉลิมพระเกียรติ เป็นภาษาอังกฤษ  
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 6.1 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับงบยุทธศาสตร์ โดยจะทําโครงการ Energy park 
ประกอบด้วย Wind / Solar / Hydro และจะต้องดําเนินการก่อสร้างอาคาร Demonstration ใช้พื้นที่ 200 
ตารางเมตร และได้รับงบยุทะศาสตร์ จํานวน 10 ล้านบาท จึงนําเข้าหารือในที่ประชุมร่วมพิจารณา 
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 ประธานให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการสร้าง Solar cell ควรมีผู้รับผิดชอบและสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง แผง Solar cell ท่ีตั้งอยู่บริเวณสํานักงานอธิการบดี ควรนําพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปจ่าย
ให้กับเครื่องทําน้ําพุ เป็นการทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า และควรมีการปรับปรุง พัฒนากลไกล รูปแบบของน้ําพุให้มี
รูปแบบและความสวยงามมากขึ้น รวมไปถึง ซุ้มขายของ ป้ายรถประจําทาง   
  

มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) 
ศึกษารายละเอียดเบ้ืองต้น และประสานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ 

 
6.2  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน 2555 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยความร่วมมือกับประเทศจีน และทหารม้า

จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดทําร่างกําหนดการดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา 

 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ยกตัวอย่างการจัดงาน
ของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งใช้ชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติในการจัดงาน เพื่อของบประมาณกับสํานักงบประมาณ  
โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลศิริราชกับสํานักงบประมาณ และได้จัดทําการ์ด Gift Voucher เพื่อให้กับ
ผู้สนับสนุนนําไปใช้ 

  
มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) 

ปรึกษาหารือร่วมกับท่านสําเริง   เอ่ียมสะอาด ในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พระชนัษา สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
 6.3 การที่เข้าร่วมงาน VTI ณ ประเทศไต้หวัน 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ชี้แจงให้ทราบว่าขณะนี้
ได้ดําเนินการแล้วโดยมีคณะกรรมการที่อายุน้อยกว่า 45 ปี มาช่วย ซึ่งมีการประชุมและจัดทําเป็นรายงานการประชุม 
เพื่อรายงานให้กับ สวทน. ทราบทุกครั้ง โดยมีการปรับหลักสูตรภาควิชาเครื่องกล และของสหกิจศึกษา   
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.4 การที่มหาวิทยาลัยเทียนจิน (มหาวิทยาลัยใน 10 อันดับของประเทศจีน) เข้าเยี่ยมชม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  เนื่องจากแผนแม่บทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิชาแมคคาทรอนิกส์ ควรท่ีจะเน้นเรื่องของยานยนต์มากกว่า แต่ขณะนี้ไปเน้นเรื่องพลังงานหมด 
  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร   ชินินทร) ชี้แจงให้ทราบว่าได้มีการ
เชิญหัวหน้าภาค อาจารย์ผู้สอน ร่วมประชุมปรึกษาหารือแล้ว หลักสูตรดังกล่าวจะต้องให้ครบ 5 ปี จึงจะสามารถ
ปรับหลักสูตรได้  
 



 

 

รายงานประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2555                                      หน้าที่ 8 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.5 กรณีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 4 ค้ายาเสพติด 
  จากการตรวจสอบพบว่ามีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 4 ขบัรถยนตย์ีห่อ้ 
TOYOTA Vios สีดํา เลขทะเบียน 8223 กมท. เป็นผู้ค้ายาเสพติด ประวัตินักศึกษา เคยถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจจับกุม
ข้อหาค้ายาเสพติด และได้รับการปล่อยตัวออกมา และขณะนี้ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สถานะ
ด้านครอบครัว บิดาเป็นนายทหาร มารดาเป็นนางพยาบาล จากการสืบค้นข้อมูลจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน พบว่า
นักศึกษาดังกล่าวเป็นผู้เสพ และค้ายาเสพติดจริง 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบและแจ้งให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทราบด้วย และควร
ดําเนินการซุ่มตรวจรถยนต์ท่ีเข้าออกมหาวิทยาลัยด้วย  
 
 6.6 การจัดสรรเงินโครงการ 84 ชุมชน หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ 
  ขณะนี้มีงบประมาณสนับสนุนไปที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน 2 ล้านกว่าบาท โดยมติ   
ที่ประชุมของจังหวัดปทุมธานี มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยชุมชน หมู่บ้านภายในจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ดําเนินการ 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
เลิกประชุมเวลา 19.30 น. 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง) 
รองอธิการบด ี

ผู้จดรายงานการประชมุและผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 


